

**VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

Trần Thị Thanh Diệp

Hoạt động thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo của thành phố Cần Thơ đang có những chuyển biến nhất định, chủ yếu dưới hình thức tổ chức và tham gia các hội thi cuộc thi, thành lập các Hội đồng sáng kiến cấp thành phố để xem xét và đánh giá sáng kiến, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật được tổ chức định kỳ 02 năm 01 lần, bắt đầu từ năm 1998. Qua 15 năm tổ chức, Hội thi có tổng cộng 444 giải pháp kỹ thuật tham gia dự thi, trong đó có 136 giải pháp kỹ thuật đã đoạt giải. Kết quả tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc: 01 giải ba (2006-2007), 01 giải ba (2008-2009), 01 giải nhất (2010-2011) và 01 giải ba (2012-2013). Hiện nay, thành phố đang triển khai Hội thi lần thứ 8 (2014-2015). Hội thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Cần Thơ giữ nhiệm vụ Thường trực với sự tham gia của các sở, ngành, các đoàn thể, các cơ quan báo, đài của thành phố.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng TP. Cần Thơ năm 2013, 2014 thu hút 597 hồ sơ dự thi, trong đó có 49 hồ sơ được trao giải thưởng. Kết quả tham dự Cuộc thi toàn quốc thành phố đạt 1 giải Ba và 02 giải Khuyến khích.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam, Lễ tổng kết và trao Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam vào ngày 23/3/2013 tại Hà Nội, Cần Thơ đoạt 01 giải Nhất thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu của tác giả Nguyễn Văn Hào (Công ty Cổ phần Phân bón hóa chất Cần Thơ) và 02 giải Nhì thuộc về lĩnh vực công nghệ sinh học và bảo vệ môi trường đều của tác giả Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiền và cộng sự (Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Vật tư và Thuốc thú y - VEMEDIM).

Cuộc thi Sáng chế năm 2013, 2014 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và một số đơn vị liên quan tổ chức, thành phố có 7 trên tổng số 319 giải pháp dự thi. Năm 2013, Cần Thơ có 2 giải pháp tham gia là dụng cụ tủa hạt của tác giả Hoàng Thanh Liêm và máy gặt đập lúa của tác giả Phạm Hoàng Thắng. Kết quả chung khảo Giải nhất thuộc về giải pháp Máy gặt đập lúa.

Năm 2011, thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định số 1592/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp thành phố. Trong đó, một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện lãnh đạo của Sở Nội vụ (Thường trực Hội đồng) và Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Ngoài ra, Hội đồng còn có đại diện của các đơn vị có liên quan tham gia ủy viên, thành viên và thư ký. Hội đồng Khoa học, sáng kiến thành phố Cần Thơ ban hành quyết định số 03/QĐ-HĐKH&SK về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp thành phố. Từ đầu năm đến nay, thành phố có trên 400 sáng kiến được yêu cầu xem xét để công nhận chiến sĩ thi đua cấp thành phố.



*Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi STTTNND
TP. Cần Thơ 2013-2014*

THÀNH TỰU HOẠT ĐỘNG KH&CN

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã tiến hành tổng kết phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động tại đơn vị. Hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp cùng với chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động như: “Tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động thực hiện phong trào thi đua yêu nước với nội dung “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả sản xuất kinh doanh và công tác gắn với phong trào xanh sạch đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Giai đoạn 2007-2012, có 5.689 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã đăng ký với tổng giá trị trên 476 tỷ đồng và đã làm lợi cho nhà nước, cho doanh nghiệp gần 35 tỷ đồng. Giai đoạn 2013-2014, có 8.912 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã đăng ký với tổng giá trị trên 1.807 tỷ đồng và đã làm lợi cho nhà nước, cho doanh nghiệp gần 91 tỷ đồng.

Thành phố đã triển khai thực hiện Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 ban hành Điều lệ sáng kiến; Thông tư 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/08/2013 hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ. Công tác phổ biến quy định pháp luật về sáng kiến đã được triển khai qua 03 lớp tập huấn và 01 hội thảo với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện trường, hội, hiệp hội, bệnh viện và đơn vị có liên quan trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Nhìn chung, việc triển khai nhiều hội thi, giải thưởng phong trào lao động sáng tạo theo định kỳ đã giúp chọn lựa và tôn vinh những giải pháp, công nhận sự đóng góp nổi bật của các tổ chức, cá nhân xuất sắc của thành phố góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chung của thành phố. Tuy nhiên, hoạt động phổ biến sáng kiến còn gặp không ít khó khăn về tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất. Công tác sáng kiến còn mang tính hoạt động riêng lẻ ở từng đơn vị, chưa thường xuyên tổ chức tổng kết hoạt động sáng kiến của toàn thành phố hàng năm.

Nhằm góp phần đưa hoạt động sáng kiến được triển khai hiệu quả, Bộ Tài chính cần sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành các khía cạnh về tài chính trong Điều lệ sáng kiến (chẳng hạn: hướng dẫn xác định các chi phí liên quan đến hoạt động sáng kiến, lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến, trả thù lao cho tác giả sáng kiến, việc hạch toán và quyết toán đối với các khoản chi cho hoạt động sáng kiến... để có đủ căn cứ pháp lý để triển khai thi hành Điều lệ sáng kiến. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ địa phương trong công tác triển khai thi hành pháp luật cũng như đào tạo, tập huấn cán bộ về sáng kiến, khuyến khích các hoạt động phổ biến và áp dụng sáng kiến.

Bên cạnh đó, địa phương duy trì tổ chức các hội thi, cuộc thi, giải thưởng sáng tạo; tổ chức triển lãm kết quả lao động sáng tạo, tổng kết, khen thưởng hoạt động sáng kiến hàng năm và các hoạt động khác để tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình và biểu dương các sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Các sở, ban ngành, quận, huyện, các tổ chức đoàn thể, báo đài, viện, trường và các cá nhân, tập thể tích cực hưởng ứng các phong trào lao động



Hội thảo “Đánh giá thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn TP. Cần Thơ”

THÀNH TỰU HOẠT ĐỘNG KH&CN

sáng tạo và ứng dụng sáng kiến nhằm góp phần thực hiện tốt các hoạt động kinh - tế xã hội của thành phố. Cơ quan quản lý chuyên môn cần tham mưu ban hành các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến để triển khai trên địa bàn thành phố và tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về sáng kiến.